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Fyrirspurn
til heilbrigðisráðherra um áfengisneyslu og áfengisverð.

Frá Kristni H. Gunnarssyni.

1. Hvað telur ráðherra að áfengisneysla mundi aukast mikið frá því sem nú er ef samþykkt
verður að selja áfengi í smásöluverslunum?

2. Hvaða áhrif hefði helmingslækkun áfengisgjaldsins á áfengissölu og neyslu?


